

ผลผลิตน้ำตาลช่วงระหว่างวันที่ 1-15 กรกฎาคม 2554 เพิ่มขึ้น 29% ของปีอยู่ที่ 24 ล้านตัน โดยคาดว่าผลผลิตน้ำตาลปี 2010-2011 ทั้งหมดจะอยู่ที่ 24.2 ล้านตัน โดยคาดว่า ผลผลิตน้ำตาลในฤดูกาลผลิตนี้จะเพิ่มสูงสุดเป็น 24.25 ล้านตัน ขณะนี้รัฐบาลประมาณการณ์ผลผลิตไว้ที่ 24.5 ล้านตัน

ข้อมูลการปรับประมาณการณ์ล่าสุดโดยกระทรวงเกษตรกล่าวว่า อินเดียคาดผลผลิตอ้อยปี 2011-2012 อยู่ที่ 350 ล้านตัน เพิ่มขึ้นจาก 315 ล้านตัน ของฤดูกาลก่อนหน้า เนื่องจากชาวไร่ได้รับแรงจูงใจปลูกอ้อยเพิ่มขึ้นเพราะราคาดี ขณะนี้พื้นที่อ้อยอยู่ที่ 5.16 ล้านเฮกแตร์ เพิ่มขึ้นจาก 4.89 ล้านเฮกแตร์ ในปีก่อน

ฟิลิปปินส์

SRA จะพิจารณาออกใบอนุญาต โดยแยกเป็นผู้ค้ำน้ำตาลในประเทศ และต่างชาติ รวมถึงผู้ส่งออก และผู้นำเข้า เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมในกลุ่มผู้ค้าโดยเฉพาะในส่วนของผู้นำเข้า SRA โดยผู้ค้าในประเทศทั้งหลายจะยื่นขอใบอนุญาตในการเข้าร่วมการประมูล หรือการนำเข้าน้ำตาลเท่านั้น แต่ไม่มีการรายงานการค้าในประเทศหรือส่งออกน้ำตาล

ญี่ปุ่นมีสิ่งซื้อน้ำตาลจำนวน 37,000 ตัน จากน้ำตาลส่วนเกินของฟิลิปปินส์ อินโดนีเซียได้ส่งจองจำนวน 8,500 ตัน ขณะนี้เกาหลีใต้และจีนสนใจจะซื้อจนถึงสิ้นปีนี้เป็นปริมาณที่มากกว่าที่คาดว่าจะประมาณ 300,000 ตัน

ปากีสถาน

รัฐบาลประจำรัฐปัญจาบสั่งให้ TCP จัดหาน้ำตาลจำนวน 15,000 ตัน ในช่วงเทศกาลรอมฎอน แต่ TCP ไม่ได้ตอบกลับว่าจะทำหรือไม่ ถ้า TCP ไม่มีคำตอบ รัฐบาลจะต้องหาน้ำตาลจากโรงงานในประเทศ

อย่างไรก็ตาม รัฐมนตรีการค้าและการลงทุนกล่าวว่า TCP ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องที่จะหาน้ำตาลให้กับรัฐต่างๆ แต่การตัดสินใจการจัดหาน้ำตาลทั้งหมดและการกระจายน้ำตาลขึ้นกับรัฐบาลและคณะกรรมการประสานงานทางเศรษฐกิจ

ขณะที่ TCP ชี้แจงว่า ไม่ได้รับคำขอการจัดหาน้ำตาลไปยังรัฐต่างๆ ซึ่งก่อนหน้านี้คณะกรรมการประสานงานทางเศรษฐกิจมีแผนแผนการจัดการหาน้ำตาล หลังจากโรงงานน้ำตาลไม่สามารถประมูลขายน้ำตาลได้ โดย TCP ได้รับแจ้งเมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2554 ว่า รัฐปัญจาบได้ยื่นคำร้องขอเรื่องน้ำตาล แต่ได้มีการปฏิเสธ เพราะรัฐบาลประจำรัฐมีสต็อกเพียงพอแล้ว

ผู้กักตุนสินค้าประสบความสำเร็จในการผลักดันราคาอาหารในช่วงเทศกาลรอมฎอน ราคาน้ำตาลขายปลีกอยู่ที่ 75 รูปี/กก. (26.25 บาท) และในเดือนพฤษภาคมราคาน้ำตาลอยู่ที่ 66 รูปี/กก. (23.1 บาท)

บังกลาเทศ

ในการประชุมนานกว่าชั่วโมง ผู้ค้ามั่นใจว่ารัฐมนตรีบังกลาเทศจะมีน้ำตาลและน้ำมันพืชขายในราคาที่รัฐบาลกำหนด เพื่อแก้ไขปัญหาอุปทานในเมือง Dhaka

ขณะเดียวกัน กระทรวงพาณิชย์สั่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเมื่อวันอาทิตย์เพื่อดำเนินการกับผู้ค้าส่ง 7 ราย ในเมือง Dhaka ที่ขายน้ำตาลเกินราคาที่กำหนด โดยมาตรการดังกล่าวอยู่ภายใต้การควบคุมของกฎหมายสินค้าโภคภัณฑ์จำเป็น ผู้ที่ละเมิดกฎหมายจะถูกจำคุกสูงสุด 3 ปี

มีเรือ 3 ลำ รอขนน้ำตาลที่ทำเรือจัตงอง เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2554 ร้านค้าบางแห่งขายน้ำตาลที่ราคา 80 ธากา/กก. (32 บาท) ซึ่งสูงกว่าที่รัฐบาลกำหนด 15 ธากา/กก. (6 บาท) ขณะนี้มีน้ำตาลอยู่ทั้งสิ้น 264,000 ตัน และสามารถจำหน่ายในตลาดภายในประเทศ

ออสเตรเลีย

คาดว่าออสเตรเลียจะมีผลผลิตน้ำตาลรายดิบเพิ่มขึ้นเป็น 4.1 ล้านตัน เทียบกับ 3.85 ล้านตัน ที่ Abare คาดการณ์ไว้เมื่อเดือนมิถุนายน การส่งออกน้ำตาลอยู่ที่ 2.8 ล้านตัน เทียบกับประมาณการของ Abare อยู่ที่ 2.48 ล้านตัน ผลผลิตน้ำตาลทรายดิบและการส่งออกมีโอกาสฟื้นตัวจากปีล่าสุดที่ผลผลิตลดลง และปริมาณการส่งออกของออสเตรเลียจนถึงสิ้นสุดฤดูกาลผลิตในช่วงกลางเดือนธันวาคม จะช่วยให้สถานการณ์ที่ตั้งตัวของตลาดน้ำตาลโลกบรรเทาลงได้ โดยจะชดเชยผลผลิตของบราซิลที่ลดลง

&&&&&&&&&&&&&